

# กปน. จัดพิธีส่งมอบ และกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการดูแลระบบประปา และระบบกรองน้ำดื่มชุมชน ให้แก่โรงเรียนและชุมชน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี



เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายรัชชศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายมนตรี ล่องดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ หอมวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. (สร.กปน.) และคณะผู้บริหารฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เข้าร่วมพิธีส่งมอบ และกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการดูแลระบบประปา และระบบกรองน้ำดื่มชุมชน ให้แก่โรงเรียนและชุมชน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติ จาก นายชรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายนพพล สุกิจปราณีนิจ นายอำเภอท่าม่วง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เทศบาลตำบลวังศาลา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดหนองตะโก โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม ครู กศน.ตำบลบ้านใหม่ และประชาชนชาวอำเภอท่าม่วง เข้าร่วมพิธี

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ กปน. ได้มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน ให้แก่ นายกนก พิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะโก ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง ส่งมอบการปรับปรุงระบบกรองน้ำดื่ม และเครื่องทำน้ำเย็น ให้แก่ นางสาวอุไรวรรณ อรเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง ส่งมอบการจัดทำระบบกรองน้ำ ดื่มชุมชน และปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบ้านใหม่ ให้แก่ นายสรายุทธ จินากักดี นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.ท่าม่วง รวมถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการดูแลระบบประปา และระบบกรองน้ำดื่มชุมชน โดยผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) อีกด้วย

ทั้งนี้ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่ง กปน. นำน้ำดิบมาเป็นปัจจัยในการผลิตน้ำประปา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ และ กปน. ตระหนักในการมีส่วนร่วม ต้องการนำทักษะความเชี่ยวชาญด้านงานประปามาสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนดังกล่าว โดยนายรัชชศักดิ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้ จะช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม อีกทั้งจะช่วยสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างคนต้นน้ำจังหวัดกาญจนบุรี และคนในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ผูกพันกลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย



กปน. มีน้ำชีวิต  
Water for Life